

*

Số 534 - BC/TU

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết phản ánh từ điện thoại
người dân qua đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy
(Tin số 25, ngày 26/03/2019)**

Qua đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Huyền ngụ tại Thanh Trung, Thanh Lương, Bình Long có phản ánh: Đàn heo của bà có hơn 100 con (từ 30kg-80kg/1con), nhưng mấy ngày nay heo bị chết nhiều không rõ nguyên nhân. Do nghi bị nhiễm dịch tả châu Phi nên ngày 23/3/2019 bà Huyền đã báo xã Thanh Lương, sau đó người của xã và phòng ban đã đến kiểm tra... nhưng đến nay cũng chưa biết nguyên nhân và phương pháp xử lý số heo đã chết.

Sau khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực Thị ủy đã giao UBND thị xã chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND xã Thanh Lương xác minh, nay Thị ủy Bình Long báo cáo kết quả như sau:

Sau khi có tin báo tình hình heo chết, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã phối hợp cùng Phòng Kinh tế thị xã đi xác minh và kiểm tra tình hình.

Qua xác minh và theo lời chủ hộ thì đàn heo nhà đã bị bệnh cách đây 2 tuần với các triệu chứng sốt, bỏ ăn, tiêu chảy chủ nhà đã tự ý mua thuốc điều trị nhưng không khỏi, nay thấy heo chết nhiều mới báo cho cơ quan chức năng. Tại thời điểm kiểm tra, hộ bà Nguyễn Thị Huyền có tổng đàn heo gồm 44 con heo: gồm có 3 heo nái; 26 heo thịt và 15 heo con (trong đó 4 con heo đã chết và sau đó đã được đào hố chôn heo hướng dẫn kỹ thuật của Trung tâm DV nông nghiệp). Số còn lại có triệu chứng sốt, bỏ ăn, tiêu chảy và tai tím tái.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã liền báo cáo tình hình heo bệnh cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Tỉnh để lấy mẫu bệnh phẩm heo đi xét nghiệm xác định nguyên nhân heo bệnh.

Vào lúc 14 giờ cùng ngày 26/3/2019, Sở Nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã đến hộ bà Nguyễn Thị Huyền để lấy mẫu bệnh phẩm heo gửi về Chi cục Thú y Vùng VI xét nghiệm.

Cho đến hôm nay Trung tâm DV Nông nghiệp thị xã vẫn chưa nhận được văn bản chính thức từ Sở Nông nghiệp về kết quả xét nghiệm bệnh phẩm heo cũng như thông báo tình hình dịch bệnh để Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã làm căn cứ tham mưu UBND thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo tiếp theo.

Đồng thời Thị ủy đã chỉ đạo ngành chức năng hướng dẫn cho hộ bà Nguyễn Thị Huyền hàng ngày tiêu độc sát trùng toàn bộ chuồng nuôi, tiêu hủy heo chết

theo đúng qui trình. Không được giết mổ, mua bán vận chuyển heo ra khỏi khu vực chăn nuôi. Số heo còn lại phải theo dõi , nếu có biểu hiện bệnh phải báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp hướng dẫn và xử lý. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã phối hợp với UBND các xã, phường tuyên truyền và hướng dẫn người chăn nuôi về cách nhận biết, phòng ngừa Dịch tả heo Châu phi, khi có dịch bệnh xảy ra phải báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp để kịp thời xử lý, tuyệt đối không được giấu dịch.

Thị ủy Bình Long báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực UBND tỉnh;
- TT. UBND thị xã;
- Lưu VPTU.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Người ký: Nguyễn Thế Hòa
Email: Nguyen The
Hoa@HUBINHLONG
Cơ quan: Văn phòng, Thị ủy Bình
Long, Tỉnh ủy Bình Phước
Chức vụ: Chánh Văn phòng Thị ủy

Nguyễn Thế Hòa